



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเสียว
เรื่อง รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเสียว สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑
ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๓๓ วรรคสี่ ให้เลขานุการสภาท้องถิ่นปิดประกาศ รายงานการประชุมที่สภาท้องถิ่นมีมติรับรองแล้วในที่เปิดเผย ณ สำนักงานองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้ ประชาชนทั่วไปทราบ

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลเสียว จึงขอประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหาร ส่วนตำบลเสียว สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปีพ.ศ.๒๕๖๖ เมื่อวันศุกร์ที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๖ ซึ่ง สภาองค์การบริหารส่วนตำบลเสียวรับรองแล้ว ประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายกลม พิมพวัน)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเสียว

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเสียว
ในการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566
วันศุกร์ที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2566
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเสียว

ผู้เข้าประชุม 17 คน

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
1	นายกลม พิมพ์วัน	ประธานสภา	กลม พิมพ์วัน	
2	นายอำไพ สมศรี	รองประธานสภา	อำไพ สมศรี	
3	นางเตือนใจ ภัคดี	สมาชิกอบต.ม.1	เตือนใจ ภัคดี	
4	นางสาวบังอร สะมาลี	สมาชิกอบต.ม.2	บังอร สะมาลี	
5	นายวิชาญ ไกรศรี	สมาชิกอบต.ม.3	วิชาญ ไกรศรี	
6	นางสมจิตร ประเทืองไทย	สมาชิกอบต.ม.4	สมจิตร ประเทืองไทย	
7	นายธวัชชัย แสงบุญ	สมาชิกอบต.ม.5	ธวัชชัย แสงบุญ	
8	นายพูนชัย พรหมทะเล	สมาชิกอบต.ม.6	พูนชัย พรหมทะเล	
9	นายวิชัย รักมิตร	สมาชิกอบต.ม.7	วิชัย รักมิตร	
10	นายรัตชัย ไชรอด	สมาชิกอบต.ม.9	รัตชัย ไชรอด	
11	นางสาวนภาพรณ พวงพันธ์	สมาชิกอบต.ม.10	นภาพรณ พวงพันธ์	
12	นายสมบูรณ์ พิไล	สมาชิกอบต.ม.12	สมบูรณ์ พิไล	
13	นายลมัย วิเศษ	สมาชิกอบต.ม.13	ลมัย วิเศษ	
14	นายสัมภาษณ์ ช่วยบุญ	สมาชิกอบต.ม.14	สัมภาษณ์ ช่วยบุญ	
15	นายไพจิตร แสงแก้ว	สมาชิกอบต.ม.16	ไพจิตร แสงแก้ว	
16	น.ส.สถาพร สมพงษ์	สมาชิกอบต.ม.17	สถาพร สมพงษ์	
17	นางไพจิตร แก้ววงศ์	เลขานุการสภา	ไพจิตร แก้ววงศ์	

ผู้มาประชุม จำนวน 17 คน (รวมเลขานุการสภา)

ผู้ลาประชุม จำนวน - คน

ผู้ขาดประชุม จำนวน - คน

ผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 10 คน

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
1	นายจันท์ โต๊ะสิงห์	นายก อบต.เสียว	จันท์ โต๊ะสิงห์	
2	นายชาญพิศุทธิ์ โพธิ์หนองหว้า	รองนายก อบต.เสียว	ชาญพิศุทธิ์ โพธิ์หนองหว้า	
3	นายพุ่ม เหลลาชื่อ	รองนายก อบต.เสียว	พุ่ม เหลลาชื่อ	
4	นางสาวอรุณี สีสัน	เลขานุการนายก อบต.เสียว	อรุณี สีสัน	
5	นายบุญเริ่ม นิลโชติ	หน.สำนักปลัด รชก.ป.อบต.	บุญเริ่ม นิลโชติ	
6	นางสาวจิราวรรณ โสภาค	ผู้อำนวยการกองการศึกษา	จิราวรรณ โสภาค	
7	นางสาวจิตติพรรณ ศิริพันธ์	หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง	จิตติพรรณ ศิริพันธ์	
8	นายกฤษฎณ์ กิตติพันธ์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	กฤษฎณ์ กิตติพันธ์	
9	นางสุดารัตน์ บุตรบูรณ	นักจัดการงานทั่วไป	สุดารัตน์ บุตรบูรณ	
10	นายสุภัทร โคตรคำ	ผช.นายช่างโยธา	สุภัทร โคตรคำ	

เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเสียวได้กล่าวเปิดสมัยประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566 และดำเนินการประชุมฯ เวลา 09.35 น. ตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

นายกมล พิมพ์วัน (ประธาน) วันนี้เป็นวันเปิดประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566 กระทบประธานสภาขอขอบคุณท่านสมาชิกทุกท่าน ผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบลทุกท่านที่ได้ ร่วมกิจกรรมต่างๆของ อบต.เสียว วันนี้กระผมมีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้ต้อนรับสมาชิกสภา องค์การบริหารส่วนตำบลเสียว หมู่ที่ 4 คนใหม่ จะได้เข้ามาร่วมกันพัฒนา อบต.เสียว ซึ่ง ได้รับการรับรองและประกาศ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2566 คือนางสมจิตร ประเทืองไทย กระผมในนามของประธานสภาขอให้ท่านได้รายงานตัวต่อสภาองค์การบริหาร ส่วนตำบลเสียว

นางสมจิตร ประเทืองไทย ส.อบต.ม.4 เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านคณะผู้บริหารหัวหน้าส่วนราชการพนักงานส่วนตำบล และ สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉัน นางสมจิตร ประเทืองไทย สมาชิกสภาองค์การบริหาร ส่วนตำบลเสียว หมู่ที่ 4 ดิฉัน ขอขอบคุณท่านประธานสภา และสมาชิกทุกท่านที่ให้การ ต้อนรับเป็นอย่างดี ดิฉันจะปฏิบัติหน้าที่ให้ดีที่สุด

นายกมล พิมพ์วัน (ประธาน) กระผมขอให้ท่านนายก อบต.เสียวแจ้งเรื่องต่างๆให้แก่ที่ประชุมได้รับทราบ

นายจันทร์ โต๊ะสิงห์
นายก อบต.เสียว

เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านคณะผู้บริหารหัวหน้าส่วนราชการพนักงานส่วนตำบล และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายจันทร์ โต๊ะสิงห์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสียว กระผมมีเรื่องแจ้งให้ทราบ ดังนี้ เรื่องแรก คือทางองค์การบริหารส่วนตำบลเสียว ได้มีอาสาสมัครสหรัฐอเมริกาได้เดินทางมาเรียนรู้ประสบการณ์ด้านต่างๆที่ตำบลเสียวเป็นเวลา 2 ปี ชื่อว่าชิตนีย์ สเปนเซอร์ อายุ 25 ปี ซึ่งกระผมได้ให้พบปะและแนะนำตัวไปแล้ว ช่วงเช้าแถวหน้าเสาธง และจะได้ พาลงพื้นที่เพื่อแนะนำให้กับท่านผู้นำ ทุกหมู่บ้านได้รับทราบอีกที กระผมก็ขอฝากให้ทุกท่านช่วย ดูแลแนะนำในเรื่องต่างๆด้วย เรื่องที่ 2 เรื่องการเปิดด่านช่วงเทศกาลสงกรานต์ ซึ่งจะทำการเปิดด่าน ในวันที่ 10 เมษายน 2566 และจะมีการเข้าเวรรักษาความปลอดภัยทางถนน ระหว่างวันที่ 11 เมษายน 2566 ถึงวันที่ 17 เมษายน 2566 เพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้รถใช้ถนนของประชาชน ทางองค์การบริหารส่วนตำบลเสียว ก็ขอเชิญท่านสมาชิกทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย และจะได้ออกหนังสือเชิญท่านเข้าร่วมกิจกรรมอีกครั้งหนึ่ง เรื่องที่ 3 เรื่องการจัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุ จะดำเนินจัดกิจกรรม ในวันที่ 13 เมษายน 2566 เริ่มตั้งแต่ เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป สถานที่จัดกิจกรรมคือวัดบ้านเสียว ทางองค์การบริหารส่วนตำบลเสียวจะได้มีหนังสือเชิญท่านเข้าร่วมกิจกรรม ในวันและเวลาดังกล่าว กระผมมีเรื่องแจ้งเพื่อทราบในเบื้องต้น เพียงเท่านั้น ขอให้ ผอ.กองการศึกษา ได้ชี้แจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องเพื่อทราบ

นางสาวจิราวรรณ โสภาค
ผอ.กองการศึกษา

เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านคณะผู้บริหารหัวหน้าส่วนราชการพนักงานส่วนตำบล และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉัน นางสาวจิราวรรณ โสภาค ผู้อำนวยการกองการศึกษา ดิฉันมีเรื่องที่จะแจ้งให้ทราบเพิ่มเติม คือ ดิฉันได้เดินทางเข้าร่วม การประชุม ระหว่างผู้บังคับบัญชากับเพื่อนร่วมงาน ที่โรงแรม สองพันบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งการประชุมครั้งนี้เป็นการชี้แจงเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ เกี่ยวกับการรับอาสาสมัคร ซึ่งจะต้องมาอยู่ในพื้นที่ตำบลเสียวตามโครงการสร้างเยาวชนเพื่อการพัฒนา เป็นระยะเวลา 2 ปี ซึ่งในการทำงานของอาสาสมัครจะทำงานที่ อบต.เสียว และมีตารางออกพื้นที่ไปตามโรงเรียน เป็นโรงเรียนปฐมศึกษาทั้ง สี่แห่ง ในการทำงานที่ตำบลเสียว ทางอาสาสมัครจะมีแผนการปฏิบัติงานทางกองการศึกษาจะได้แจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง ในเรื่องกฎระเบียบในการเดินทางของอาสาสมัคร ในพื้นที่จะเน้นให้ใช้รถจักรยานโดยต้องมีการสวมหมวกนิรภัย ตลอดการขับขี่ แต่ถ้านำรถจักรยานยนต์ได้ แต่ห้ามนั่งซ้อนรถมอเตอร์ไซด์โดยเด็ดขาด สำหรับการมาอยู่ อบต.เสียวนี้ อาสาสมัคร จะได้มาเรียนรู้วัฒนธรรมต่างๆของคนไทยที่แตกต่างจากสหรัฐอเมริกา ในส่วนของการรับอาสาสมัคร ก็มีหน่วยงานต่างๆมาทำการรับมอบอาสาสมัคร เช่น ทูตสหรัฐอเมริกา อธิติกรมระหว่างประเทศ กลุ่มงานบุคคลท้องถิ่น ผู้ช่วยศึกษาธิการ ในการรับมอบครั้งนี้จะมี 2 โครงการ สำหรับอาสาสมัครที่เดินทางมาอยู่ อบต.เสียวจะป็นโครงการ อาสาสมัครเพื่อการพัฒนา และมีอาสาสมัครที่ไปอยู่เฉพาะโรงเรียนปฏิบัติงานในโรงเรียนอย่างเดียว ในด้านการปฏิบัติงานจะมีการรายงานข้อมูลของอาสาสมัครตามช่องทางที่ทางหน่วยสันติภาพของสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยได้กำหนดไว้ และทางหน่วยสันติภาพก็ได้รายงานผลต่อไป ลักษณะงานที่ปฏิบัติก็สามารถทำงานร่วมกันกับทุกคน ทุกงาน ใน อบต.เสียว และโรงเรียนในเขตตำบลเสียว ดิฉันก็ขอนำเรียนให้ทราบเป็นเบื้องต้นเพียงเท่านั้น

นายกมล พิมพ์วัน (ประธาน)	ขอขอบคุณท่าน นายก อบต.เสียว ผอ.กองการศึกษาที่ได้ข้อมูล และได้แจ้งกิจกรรมต่างๆให้ที่ประชุมทราบ มีหัวหน้าส่วนราชการ หรือสมาชิกท่านใดที่จะแจ้งเพื่อทราบในที่ประชุม ถ้ามีโปรดยกมือ
นายวิชัย รักมิตร ส.อบต.ม.7	เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านคณะผู้บริหารหัวหน้าส่วนราชการพนักงานส่วนตำบล และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายวิชัย รักมิตร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเสียว หมู่ที่ 7 กระผมขอเสนอเลื่อนวันจัดงานวันผู้สูงอายุ ออกไปสืบเนื่องจากวันที่ 13 เมษายน 2566 ทุกหมู่บ้านจะนำเอาพระพุทธรูป ลงมาประดิษฐานที่ศาลาประชาคมแต่ละหมู่บ้านเพื่อทำการทรงน้ำพระพุทธรูป และมีกิจกรรมในหมู่บ้าน แต่ละหมู่บ้านจะไม่สามารถที่จะเข้าร่วมกิจกรรมที่ทางองค์การบริหารส่วนตำบลเสียวจัดได้ ได้เต็มที่ในวันที่ 13 เมษายน 2566 จึงขอเสนอให้เลื่อนวันจัดงานออกไป
นายจันท์ โตะสิงห์ นายก อบต.เสียว	เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านคณะผู้บริหารหัวหน้าส่วนราชการพนักงานส่วนตำบล และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายจันท์ โตะสิงห์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสียว ตามที่ท่านสมาชิก ได้ขอเสนอแจ้งเลื่อนจัดงานวันสงกรานต์วันผู้สูงอายุออกไป เนื่องจากแต่ละหมู่บ้านมีกิจกรรมในแต่ละหมู่บ้านตนเอง กระผมพิจารณาแล้วเห็นว่าเลื่อนวันจัดกิจกรรมงานสงกรานต์ วันผู้สูงอายุออกไป จากวันที่ 13 เมษายน 2566 เป็นวันที่ 15 เมษายน 2566 เพื่อที่จะให้ผู้สูงอายุและผู้นำชุมชนแต่ละหมู่บ้านได้เข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพียงกัน ขอขอบคุณครับ
นายกมล พิมพ์วัน (ประธาน)	ขอขอบคุณท่าน นายก อบต.เสียว ที่ได้แจ้งกิจกรรมต่างๆให้ที่ประชุมทราบและเลื่อนวันจัดกิจกรรมวันสงกรานต์ วันผู้สูงอายุออกไป จากวันที่ 13 เมษายน 2566 เป็นวันที่ 15 เมษายน 2566 เพื่อที่จะให้ ทางผู้สูงอายุและผู้นำในแต่ละหมู่บ้านได้เข้าร่วมกิจกรรม โดยพร้อมเพียงกัน มีท่านใดที่จะแจ้งเพื่อทราบในที่ประชุมอีก โปรดยกมือ
ที่ประชุม	ไม่มี

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว

นายกมล พิมพ์วัน (ประธาน)	ท่านสมาชิก ท่านผู้บริหารคงได้อ่าน และทำความเข้าใจรายงานการประชุมสภาฯ ซึ่งได้แจ้งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมสภาฯ ให้ท่านทราบล่วงหน้าก่อนการประชุมสภาฯ 3 วันแล้วมีท่านสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีข้อแก้ไข – เพิ่มเติม บันทึกรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว การประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2566 ข้อใดหรือไม่
นายลมัย วิเศษ ส.อบต.ม.13	เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านคณะผู้บริหารหัวหน้าส่วนราชการพนักงานส่วนตำบล และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายลมัย วิเศษ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเสียว หมู่ที่ 13 มีข้อแก้ไขรายงานการประชุมหน้าที 16 เรื่องที่ 4 เพิ่มจุดไฟฟ้าส่องสว่างอีก 2 จุด คือจุดทางเข้าบ้านนางลมัย บุญศิริ เปลี่ยนเป็น นางลมัย สุขศิริ จุดที่ 2 คือ บ้าน

พ่อจันทร์ บุญศรี เปลี่ยนเป็นบ้านพ่อหัน บุญศรี

นายกมล พิมพวัน
(ประธาน)

ขอบคุณ ส.อบต.ลมัย วิเศษ มีท่านสมาชิกสภา ท่านใดมีข้อแก้ไข - เพิ่มเติม บันทึกรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2566 ข้อใด หรือไม่

ที่ประชุม

ไม่มี

นายกมล พิมพวัน
(ประธาน)

ได้ห้ามติในการรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว

ที่ประชุม

มีมติรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2566 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2566 อย่างเป็นเอกฉันท์

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

3.1 รายงานสถานะการเงินการคลัง ประจำปี พ.ศ.2566

นายกมล พิมพวัน
(ประธาน)

เชิญหัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง รักษาราชการแทน ผอ.กองคลัง ชี้แจงรายละเอียด

น.ส.ฐิติพรรณ ศิริพันธ์
หน.ฝ่ายบริหารงานคลัง
รชก.ผอ.กองคลัง

เรียนท่านประธานสภา ท่านคณะผู้บริหารหัวหน้าส่วนราชการพนักงานส่วนตำบล และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉัน นางสาวฐิติพรรณ ศิริพันธ์ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลังรักษาราชการแทน ผอ.กองคลัง ในส่วนของกองคลัง เกี่ยวกับสถานการณ์การเงินการคลัง ข้อมูลนี้เป็นรายรับรายจ่ายจริงในปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยมีรายละเอียดดังนี้ เอกสารประกอบการรายงานสถานะการเงินการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเสี้ยว รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2566

1.สรุปรายงานรับจริง - จ่ายจริงตามงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2566

- ด้านรายรับ ประมาณการรายรับ 33,011,780.00 บาท รับจริง 17,043,835.50 บาท (ข้อมูล ณ วันที่ 6 เมษายน 2566)

- ด้านรายจ่าย ประมาณการรายจ่าย 35,953,039.00 บาท จ่ายจริง 13,953,494.3บาท (ข้อมูล ณ วันที่ 6 เมษายน 2566)

ดังนั้น รายรับ สูง(ต่ำ)กว่ารายจ่ายจริง = 17,043,835.50-13,953,494.39 บาท
= 3,090,341.11 บาท

2.รายงานด้านเงินสะสม และเงินทุนสำรองเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้(ระหว่างปี)

เงินสะสมที่นำมาใช้ ณ วันที่ 6 เมษายน 2566 8,176,589.27 บาท

เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 6 เมษายน 2566 7,831,927.46 บาท

นายกมล พิมพวัน
(ประธาน)

ขอขอบคุณหัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง รักษาราชการแทน ผอ.กองคลัง ที่ได้ชี้แจงรายละเอียดสถานะการเงินการคลังให้ที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องพิจารณา

4.1 โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 หมวด 4 การโอนและการเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ 27)

4.2 การใช้จ่ายเงินสะสมของ อบต.เสียว ครั้งที่ 1 ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2566

นายกมล พิมพ์วัน
(ประธาน)

ขอเชิญนักวิเคราะห์นโยบายและแผน เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมสภาทราบ

นายกฤษฎณ์ กิตติพันธ์
นักวิเคราะห์ฯ

เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านคณะผู้บริหารหัวหน้าส่วนราชการพนักงานส่วนตำบล และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายกฤษฎณ์ กิตติพันธ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำหรับวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา ข้อ 4.1 โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 หมวด 4 การโอนและการเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ 27) สำหรับข้อ 27 คือการโอนงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุนโดยการโอนเพิ่ม โอนลด ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ หรือโดนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 ให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลเสียว พิจารณาตามมาตรา 46 ในส่วนข้อ 27 เป็นเนื้อหาทุกอย่าง รวมทั้งเกณฑ์ของราคาครุภัณฑ์เปลี่ยนแปลงเป็นปัจจุบัน ซึ่งยังมีราคาครุภัณฑ์ที่ยังไม่ได้จัดซื้อ และราคาได้เปลี่ยนแปลงไป จึงได้นำเข้าสู่สภาเพื่อพิจารณาใหม่ เพื่อที่จะได้แก้ไขคำอธิบาย เพราะมีราคา ของครุภัณฑ์บางรายการเพิ่มขึ้น ตามรายละเอียดที่แจ้งให้ทราบ ดังนี้ ลำดับที่ 1 แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไปหมวด ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ เป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2(จอแสดงผลไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) งบประมาณที่ตั้งไว้ 30,000 บาทเปลี่ยนแปลงแก้ไข เป็นงบประมาณ งบประมาณ 32,000 บาท โอนเพิ่ม 2,000 บาท ลำดับที่ 2 แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารคลัง หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ เป็นชนิดเดียวกัน ตั้งงบประมาณไว้ที่ 30,000บาท โอนมาเพิ่มอีก 2,000 บาท เป็นจำนวน 32,000 บาท จะเป็นครุภัณฑ์ของกองคลัง ลำดับที่ 3 แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทคอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ เป็นเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด NETWORK แบบที่ 1(28 หน้า/นาที่)งบประมาณที่ตั้งไว้ 8,900 บาท หน่วยงานรับผิดชอบคือ สำนักปลัด งบประมาณคงเดิม ไม่เปลี่ยนแปลงจะเปลี่ยนเฉพาะคำอธิบายคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน มีนาคม 2566 ลำดับที่ 4 แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หรืออิเล็กทรอนิกส์ เป็นเครื่องพิมพ์เลเซอร์ชนิดเดียวกันกับสำนักปลัด แต่จะซื้อในส่วนของกองคลัง งบประมาณ 8,900 บาทเท่าเดิม ไม่เปลี่ยนแปลงจะเปลี่ยนเฉพาะ

เพิ่มในส่วนของครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เท่านั้น เพิ่ม เป็นเครื่องละ 2,000 บาท จากเดิมเครื่องละ 30,000 บาท เป็นเครื่องละ 32,000 บาท กระทบก็ขอแจ้งรายละเอียดเพียงเท่านี้

นายกมล พิมพวัน (ประธาน) ขอบคุณนักวิเคราะห์นโยบายและแผนที่ได้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงแก้ไข รายละเอียด การโอนงบประมาณเพิ่มเติม ในการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เปลี่ยนแปลง คำอธิบายคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน มีนาคม 2566 ซึ่งเป็นฉบับปัจจุบัน มีสมาชิกท่านใดยังมีข้อสงสัยหรือไม่เข้าใจในรายละเอียดที่กล่าวมา ถ้ามีก็ขอให้ยกมือสอบถามเพิ่มเติมได้

ที่ประชุม ไม่มี

นายกมล พิมพวัน (ประธาน) ได้ห้ามติในที่ประชุม

ที่ประชุม มีมติเห็นชอบอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 หมวด 4 การโอนและการเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ 27)

ประธานได้สั่งหยุดพักประชุม 15 นาที และเมื่อถึงเวลา 15 นาที ประธานได้ส่งสัญญาณเรียกสมาชิกสภาฯ เข้าประชุมต่อดังนี้

นายกมล พิมพวัน (ประธาน) 4.2 การใช้จ่ายเงินสะสมของ อบต.เสียว ครั้งที่ 1 ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2566 เชิญ หัวหน้าสำนักปลัดรักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเสียวชี้แจงรายละเอียด

นายบุญเริ่ม นิลโชติ หน.สน.ปลัด รชก.ปลัด เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านคณะผู้บริหารหัวหน้าส่วนราชการพนักงานส่วนตำบล และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน สำหรับโครงการทั้ง 19 โครงการตามเอกสารที่แจกให้ท่านสมาชิกแล้ว กระทบจะให้ทางกองช่างเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมสภาฯรับทราบ

นายสุภัทร โคตรคำ ผช.นายช่างโยธา เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านคณะผู้บริหารหัวหน้าส่วนราชการพนักงานส่วนตำบล และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระทบ นายสุภัทร โคตรคำ ผู้ช่วยนายช่างโยธา ขอชี้แจงรายละเอียดแต่ละโครงการดังนี้

- 1.โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 1 สายข้างวัดบ้านเสียว ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 144 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ มีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 720 ตร.ม. งบประมาณ 415,221.26 บาท
- 2.ก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านเสียวหมู่ที่ 2 - บ้านหนองหนัก ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 300 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร งบประมาณ 129,445.71 บาท
- 3.โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 4 จากบ้านนายสุเมธ สอนเจริญ ถึงบ้าน นายจำปี จุลพล ขนาดกว้าง 2.50 เมตร ยาว 68 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 170 ตร.ม. งบประมาณ 97,116.22 บาท

- 4.โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกรอบวัดป่าไผ่สามัคคี ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 340 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาณหินคลุก ไม่น้อยกว่า 136 ลบ.ม. งบประมาณ 197,585.71 บาท
- 5.โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกหลังวัดบ้านสามขา หมู่ที่ 6 ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 95 เมตร หนา 0.10 เมตร (หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 38 ลบ.ม.) งบประมาณ 186,358.25 บาท
- 6.โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกข้างวัดบ้านสามขา หมู่ที่ 6 ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 240 เมตร หนา 0.10 เมตร (หรือมีปริมาณ หินคลุกไม่น้อยกว่า 96 ลบ.ม.) งบประมาณ 177,544.04 บาท
- 7.โครงการก่อสร้างถนนดินบ้านหนองพระ หมู่ที่ 7 – เชื่อมถนนบ้านหนองสำโรง ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 620 เมตร สูง 0.60 เมตร (หรือมีปริมาณดินไม่น้อยกว่า 1,488 ลบ.ม.) งบประมาณ 282,493.80 บาท
- 8.โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 8 บ้านหนองผือ – โรงเรียนไตรมิตร ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 210 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 840 ตร.ม. งบประมาณ 473,136.53 บาท
- 9.โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยการปูทับด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบ้านตลาด หมู่ที่ 9 บ้านม่วง ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทั้งโครงการไม่น้อยกว่า 1,000 ตารางเมตร งบประมาณ 480,327.74 บาท
- 10.โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยการปูทับด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบ้านหนองขามหมู่ที่ 10 ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 170 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทั้งโครงการไม่น้อยกว่า 680 ตารางเมตร งบประมาณ 329,546.58 บาท
- 11.ก่อสร้างถนน คสล.บ้านสามขา หมู่ที่ 11 – บ้านบุงเบา ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 141 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 705 ตร.ม. งบประมาณ 409,501.27 บาท
- 12.โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยหน้าวัดบ้านสามขา – ศาลาประชาคมหมู่ที่ 11ขนาด กว้าง 3 เมตรยาว 67 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 201 ตร.ม. งบประมาณ 106,623.97 บาท
- 13.โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 11 ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 220 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 660 ตร.ม. งบประมาณ 350,597.56 บาท
- 14.โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 12 จากบ้านนางวร พันธะนาม ถึง บ้านนางบุญมี บุตรโคตร ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 46 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 184.00 ตารางเมตร งบประมาณ 103,270.30 บาท
- 15.โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 13 จากบ้านนางแก้ว จอมจันทร์ ถึงบ้านนางน้อย วันประเสริฐ ขนาด ศก. 0.60x1.00 ม. ยาว 216 เมตร พร้อมบ่อพัก คสล. ปิดด้วยฝาตะแกรงเหล็ก งบประมาณ 450,556.02 บาท
- 16.โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 14 ซอยศาลาประชาคมถึงที่นายนายอุทัย ชันติวงศ์ (ช่วงที่ 2) ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 400 ตร.ม. งบประมาณ 225,314.53 บาท
- 17.โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ซอยทางเข้าหนองโน วางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด ศก 0.40x1.00 เมตร ยาว 159 เมตร งบประมาณ 305,229.74 บาท

- 18.โครงการเสริมดินไหล่ทางบ้านหนองมนโนรมย์ – วัดป่าเจริญธรรม ขนาดกว้าง 1 เมตร ยาว 174 เมตร สูงเฉลี่ย 0.80 เมตร (หรือมีปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า 139.20 ลบ.ม.) งบประมาณ 24,369.52 บาท
- 19.ปรับปรุงซ่อมแซมคลองอีสานเขียว วางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด ศก 0.40x1.00 เมตร ยาว 12 เมตร ท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด ศก 0.60x1.00 เมตร ยาว 16 เมตร งบประมาณ 57,457.66 บาท งบประมาณรวมทั้งสิ้น **4,801,696.41** บาท (สี่ล้านแปดแสนหนึ่งพันหก ร้อยเก้าสิบหกบาทสี่สิบเอ็ดสตางค์)

นายกมล พิมพวัน (ประธาน)	มีสมาชิกท่านใดยังมีข้อสงสัยหรือไม่เข้าใจในรายละเอียดที่กล่าวมา ถ้ามีก็ขอให้ยกมือ สอบถามเพิ่มเติมได้
ที่ประชุม	ไม่มี
นายกมล พิมพวัน	กระผมจะมามติในที่ประชุมตามหัวข้อ 4.2 การใช้จ่ายเงินสะสมของ อบต.เสียว ครั้งที่ 1 ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2566
นายกมล พิมพวัน (ประธาน)	ได้هامติในที่ประชุม
ที่ประชุมฯ	มีมติเห็นชอบอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมของ อบต.เสียว ครั้งที่ 1 ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 19 โครงการ

ประธานได้สั่งหยุดพักการประชุมสภาฯ พักรับประทานอาหารกลางวัน เมื่อเวลา 12.15 น. และเมื่อถึงเวลา 13.00 น. ประธานได้ให้สัญญาณเรียกสมาชิกสภาฯ เข้าประชุมสภาฯ ต่อ ดังนี้

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ

นายกมล พิมพวัน (ประธาน)	สมาชิกสภาฯท่านใด มีเรื่องจะอภิปราย หรือมีข้อสงสัยที่สอบถามในที่ประชุม โปรดยกมือ เชิญนายวิชัย รักมิตร ส.อบต. ม.7
นายวิชัย รักมิตร ส.อบต.ม.7	เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านคณะผู้บริหารหัวหน้าส่วนราชการพนักงานส่วนตำบล และสมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายวิชัย รักมิตร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน ตำบลเสียว ม.7 กระผมมีเรื่องจะสอบถามดังนี้ เรื่องที่ 1 เรื่องโคมไฟกระผมจะขอโคมไฟเพื่อ มาติดตั้งในหมู่บ้านถ้ามีงบประมาณ เพียงพอที่จะทำได้ เรื่องที่ 2 เรื่องเดินทางไปศึกษาดูงาน ยังไม่มีข้อสรุปวันเวลาและสถานที่ในการไปศึกษาดูงานก็ขอให้ท่านผู้บริหารชี้แจงรายละเอียด ด้วย

- นายกมล พิมพ์วัน (ประธาน) ขอบคุณท่าน ส.อบต.วิชัย รักมิตร ที่ได้สอบถามข้อสงสัย มีท่านสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยหรือข้อซักถาม โปรดยกมือ เชิญนางเตือนใจ ภักดี ส.อบต.หมู่ที่ 1
- นางเตือนใจ ภักดี ส.อบต.ม.1 เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านคณะผู้บริหารหัวหน้าส่วนราชการพนักงานส่วนตำบล และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉัน นางเตือนใจ ภักดี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเสียว หมู่ที่ 1 ดิฉันมีเรื่องที่ทำให้ท่านประธานพิจารณา ดังนี้ เรื่องที่ 1 สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้วได้ขอความอนุเคราะห์รถเข็นคนพิการให้แก่ นาย สำราญ พิมพา เนื่องจากรถเข็นคันเก่า มันชำรุด ก็ฝากผ่านประธานสภาไปถึงผู้บริหารด้วยค่ะว่าจะสามารถซื้อได้ไหม
- นายกมล พิมพ์วัน (ประธาน) ขอบคุณ นางเตือนใจ ภักดี ส.อบต.ม.1 เชิญ นายพูนชัย พรหมทะเล ส.อบต.ม.6
- นายพูนชัย พรหมทะเล ส.อบต.ม.6 เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านคณะผู้บริหารหัวหน้าส่วนราชการพนักงานส่วนตำบล และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม พูนชัย พรหมทะเล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเสียวหมู่ที่ 6 กระผมขอฝากท่านประธานไปถึงผู้บริหาร ว่า โครงการที่ผ่านสภานุมัติในวันนี้ ทางเจ้าของที่บริจาคที่ดิน อยากให้เร่งเข้าดำเนินการเพราะจะเข้าสู่ฤดูกาลทำนาแล้ว ถ้าดำเนินการล่าช้าไปอาจจะสร้างความเสียหายให้กับ ประชาชน ได้ และจะเป็นการล่าช้าออกไปอีก เรื่องที่ 2 กระขอติดตามการขยายเขตน้ำประปาเส้นหนองอุ่ม ทางผู้ใหญ่บ้านได้ทำหนังสือมาทาง องค์การบริหารส่วนตำบลเสียวแล้ว เรื่องดำเนินการไปถึงขั้นตอนไหนแล้ว ทางผู้บริการกรมราชီးแจ้งด้วย เรื่องที่ 3 ฝากเรื่องกระจกโค้งตามสี่แยกต่างๆที่มันชำรุด เพราะกลัวว่าจะเกิดอันตรายขึ้น ในการสัญจรไปมา และสืบเนื่องจากสี่แยกบ้านสามขากระจกโค้งได้ชำรุดมานานแล้ว อาจจะทำให้มีการเกิดอุบัติเหตุได้ เรื่องที่ 4 เรื่องโครงการขุดลอกคลองอีสานเขียว ทางประชาชนก็ฝากให้เร่งเข้าดำเนินการเพราะจะเข้าสู่ฤดูกาลทำนาแล้ว ถ้าดำเนินการช้าอาจจะเกิดความเสียหายได้ กระผมก็มี เรื่องที่จะเรียนสอบถามเบื้องต้นเท่านี้
- นายกมล พิมพ์วัน (ประธาน) ขอบคุณ นายพูนชัย พรหมทะเล ส.อบต.ม.6 ที่ได้แจ้งความเดือดร้อนของประชาชนเข้ามา มีท่านสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยหรือไม่
- นายกมล พิมพ์วัน (ประธาน) เชิญท่านนายก อบต.เสียว ชี้แจงข้อซักถามพร้อมรายละเอียดต่างๆ
- นายจันท์ โต๊ะสิงห์ นายก อบต.เสียว เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านคณะผู้บริหารหัวหน้าส่วนราชการพนักงานส่วนตำบล และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายจันท์ โต๊ะสิงห์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสียว กระผมมีเรื่องชี้แจงให้ทราบว่าวันนี้เราได้รับการอนุมัติโครงการจากสภาจำนวน 19 โครงการซึ่งครอบคลุมทั้ง 17 หมู่บ้าน ซึ่งทางองค์การบริหารส่วนตำบลเสียวจะได้เร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จทันช่วงเวลา เพราะจะเข้าสู่ฤดูการทำนาแล้ว และในส่วนของการของบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ หรือเงินเหลื่อมจ่าย ทางองค์การบริหารส่วนตำบลเสียวก็ได้ดำเนินการของบประมาณไปแล้ว ผลเป็นอย่างไรจะได้เข้าที่ประชุมสภาอีกครั้งต่อไป ในส่วน

ไม่จะได้ดำเนินการขายต่อไป ในส่วนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทางองค์การบริหารส่วนตำบลเสียวก็ได้ดำเนินการของงบประมาณ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ไปแล้ว ก็ต้องรอว่าจะได้รับการอนุมัติงบประมาณ เมื่อไหร่ จะได้ดำเนินการต่อไป ในส่วนของอาคารสำนักงานก็ได้ดำเนินการเขียนแบบแปลน ถ้าเสร็จเรียบร้อยจะได้นำเข้าสู่สภาอีกครั้งต่อไป เรื่องที่ 2 คือเรื่องบผูกพันธ์ คือการจัดซื้อรถยนต์ส่วนบุคคล ซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบไปแล้ว รอทางบริษัทที่ประมูลรถได้ส่งมอบรถยนต์ ละจะได้ตรวจสอบคุณลักษณะตามที่ อบต.เสียวกำหนด และเลือกสีรถในลำดับต่อไป เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้วเรื่องถึงน้ำสำหรับหมู่บ้านที่ยังขาดแคลน หลักเกณฑ์คือต้องให้ประชาชน ทำหนังสือแจ้งความจำเป็นเข้ามาที่องค์การบริหารส่วนตำบลเสียว เพื่อที่จะได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในลำดับต่อไป เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในเบื้องต้น ในส่วนของการประสานแผนการพัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบลเสียวก็ได้ดำเนินการประสานแผนอย่างต่อเนื่องเพื่อที่จะได้งบประมาณมาพัฒนาตำบลต่อไป สำหรับการไปศึกษาดูงาน ยังต้องพิจารณาเรื่องงบประมาณ ในการดำเนินการไปศึกษาดูงานอีกที สำหรับไฟเส้นทางเข้าหมู่บ้านบ้านเสียว ที่ยังไม่มีเสาไฟฟ้าส่องสว่างทางองค์การบริหารส่วนตำบลเสียวก็จะเร่งดำเนินการจัดหางบประมาณ ในส่วนของการซื้อรถเข็นสำหรับผู้พิการ ทางผู้บริหารจะได้พิจารณาและประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น รพ.สต.เสียว โรงพยาบาลเสียว เพื่อหาแนวทางในการให้ความช่วยเหลืออีกที ในส่วนของการเร่งดำเนินการจัดทำโครงการที่ได้รับการอนุมัติงบจ่ายขาดเงินสะสม ทางอบต.เสียวก็จะรีบดำเนินการให้เร็วที่สุด เพื่อที่จะได้ทันห้วงเวลาที่จำกัดต่อไป เรื่องกระจุกโค้งทางอบต.เสียว จะได้แจ้งช่างลงพื้นที่สำรวจอีกทีเพื่อเร่งจัดซื้อจัดจ้างต่อไป กระผมก็ขอชี้แจงรายละเอียดเพียงเท่านี้

นายกมล พิมพวัน
(ประธาน)

ขอบคุณท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสียวที่ได้ ตอบ ข้อสงสัยข้อซักถาม และแจ้งรายละเอียดโครงการต่างๆที่ได้ดำเนินการมาแล้วและกำลังดำเนินการ และในส่วนของโครงการที่ยังต้องรองบประมาณ เพื่อที่จะให้ที่ประชุมสภาได้รับทราบข้อมูล มีท่านสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยหรือข้อซักถามอีกหรือไม่

ที่ประชุม

-ไม่มี

เมื่อไม่มีผู้ใดมีข้อหารือ ปรัชญาหรือข้อราชการเรื่องอื่น ๆ หรือชี้แจงข้อราชการอื่นอีก ประธานสภาได้กล่าวปิดประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566 เมื่อเวลา 15.00 น.


(ลงชื่อ)





ผู้จตุรายนการประชุม


(นางไพจิตร แก้ววงศ์)

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเสียว

(ลงชื่อ)  ผู้ตรวจสอบรายงานการประชุม
(นายไพจิตร แสงแก้ว)
ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม

(ลงชื่อ)  ผู้ตรวจสอบรายงานการประชุม
(นายลมัย วิเศษ)
กรรมการตรวจรายงานการประชุม

(ลงชื่อ)  ผู้ตรวจสอบรายงานการประชุม
(นางเตือนใจ ภัคดี)
กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

(ลงชื่อ)  ผู้รับรองรายงานการประชุม
(นายกลม พิมพ์วัน)
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเสี้ยว